

เกี่ยวกับการเข้าศึกษาของนักเรียนต่างชาติในโรงเรียน ประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของรัฐบาล

* มีลิงก์ URL ที่มีข้อมูลเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

เกี่ยวกับระบบการศึกษาภาคบังคับในประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนส่วนใหญ่

ในกรณีที่เด็กต่างชาติต้องการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาหรือโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของรัฐบาล จะสามารถเข้าเรียนได้ฟรีโดยไม่ค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับนักเรียนชาวญี่ปุ่น ซึ่งจะมีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับชาวญี่ปุ่น

ในประเทศญี่ปุ่น หากมีอายุครบ 6 ขวบก่อนเดือนเมษายนของทุกปี เด็กผู้นั้นจะมีสิทธิ์เข้ารับการศึกษานในโรงเรียนประถมศึกษาเป็นระยะเวลา 6 ปี และหลังจากจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จะสามารถเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นต่อเป็นระยะเวลา 3 ปีได้

<การเปรียบเทียบระบบการศึกษาภาคบังคับในญี่ปุ่นกับ 5 ประเทศหลักที่มีผู้อยู่อาศัยจำนวนมากในกรุงโตเกียว>

ประเทศ	ญี่ปุ่น	จีน	เกาหลีใต้	เวียดนาม	ฟิลิปปินส์	เนปาล
เริ่มการศึกษา	เมษายน	กันยายน	มีนาคม	กันยายน	มิถุนายน	เมษายน
5 ปี						โรงเรียนประถม (5 ปี)
6 ปี	โรงเรียนประถม (6 ปี)	โรงเรียนประถม (6 ปี)	โรงเรียนประถม (6 ปี)	โรงเรียนประถม (5 ปี)	โรงเรียนประถม (6 ปี)	
7 ปี						
8 ปี						
9 ปี						
10 ปี						
11 ปี						โรงเรียนมัธยมศึกษา (3 ปี)
12 ปี	โรงเรียนมัธยมศึกษา (3 ปี)	โรงเรียนมัธยมศึกษา (3 ~ 4 ปี)	โรงเรียนมัธยมศึกษา (3 ปี)	โรงเรียนมัธยมศึกษา (4 ปี)	โรงเรียนมัธยมศึกษา (4 ปี)	โรงเรียนมัธยมศึกษา (2 ปี)
13 ปี						
14 ปี						
15 ปี	โรงเรียนมัธยมศึกษา ปลาย	โรงเรียนมัธยมศึกษา ปลาย	โรงเรียนมัธยมศึกษา ปลาย โรงเรียนสอนอาชีพ	โรงเรียนมัธยมศึกษา ปลาย	โรงเรียนมัธยมศึกษา ปลาย (2 ปี)	โรงเรียนมัธยมศึกษา ปลาย (2 ปี)
16 ปี						
17 ปี						
18 ปี	มหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา	มหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา	มหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา	มหาวิทยาลัย วิทยาลัย	มหาวิทยาลัย ปวช. ปวส.	มหาวิทยาลัย
19 ปีขึ้นไป						

*ที่มา: [กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น \(ระบบโรงเรียนทั่วโลก\)](#)

*ช่องที่มีสีแรเงา แสดงถึงการศึกษาระดับบังคับ

นอกจากนี้ยังมีโรงเรียน (โรงเรียนพิเศษ) สำหรับเด็กและนักเรียนที่มีความพิการ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ [คณะกรรมการการศึกษาแห่งกรุงโตเกียว \(รายชื่อโรงเรียนพิเศษ\)](#)

และนอกจากโรงเรียนของรัฐบาลแล้ว ยังมีโรงเรียนนานาชาติอีกด้วย

ชีวิตในโรงเรียน 1 ปี

เริ่มภาคการศึกษาตั้งแต่เดือนเมษายน

	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
3 ภาคเรียน	หยุดฤดูใบไม้ผลิ	ภาคเรียนที่ 1			หยุดฤดูร้อน	ภาคเรียนที่ 2			หยุดฤดูหนาว	ภาคเรียนที่ 3			หยุดฤดูใบไม้ผลิ	
2 ภาคเรียน	หยุดฤดูใบไม้ผลิ	ภาคเรียนที่ 1			หยุดฤดูร้อน	ภาคเรียนที่ 1	ภาคเรียนที่ 2	หยุดฤดูหนาว	ภาคเรียนที่ 2			หยุดฤดูใบไม้ผลิ		

ในประเทศไทยมีทั้งโรงเรียนที่มี 2 ภาคการศึกษาที่แบ่งหนึ่งปีออกเป็น 2 ช่วง และโรงเรียนที่มี 3 ภาคการศึกษาที่แบ่งหนึ่งปีเป็น 3 ช่วง

ค่าเล่าเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของรัฐบาล

ค่าเล่าเรียนและค่าหนังสือเรียนฟรี แต่อาจมีค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์การเรียน (สื่อการสอนที่ใช้ในโรงเรียน) หรืออื่นๆ

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการไปโรงเรียนเนื่องจากปัญหาเรื่องเงิน สามารถขอความช่วยเหลือได้ เช่น การขอเงินสนับสนุนเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน เป็นต้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ [คณะกรรมการการศึกษาแห่งกรุงโตเกียว \(เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียน\)](#) หรือเว็บไซต์ของ [กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น \(เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียน\)](#)

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของรัฐบาลภาคค่ำ

เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าเรียนสำหรับผู้ที่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้อย่างเต็มที่ ในกรุงโตเกียวมีโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นภาคค่ำ 8 แห่ง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ [คณะกรรมการการศึกษาแห่งกรุงโตเกียว \(โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของรัฐบาลภาคค่ำ\)](#)

การสอบเข้าโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

เรามีระบบพิเศษกับนักเรียนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและนักเรียนต่างชาติ เช่น "การสอบคัดเลือกนักเรียนต่างชาติในโตเกียว"

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ [คณะกรรมการการศึกษาแห่งกรุงโตเกียว \(การสอบเข้าโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนต่างชาติ\)](#)

เกี่ยวกับการเข้าศึกษาของนักเรียนต่างชาติ

ขั้นตอนการยื่นเรื่อง

ผู้ปกครองของเด็กหรือนักเรียนต่างชาติจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่สำนักงานเทศบาลที่อาศัยอยู่ก่อน ซึ่งสามารถยื่นเรื่องได้ตลอดเวลา

[สามารถติดต่อได้ที่ คณะกรรมการการศึกษาของเมือง อำเภอบาง และหมู่บ้าน](#)

ลิงก์สำหรับผู้ปกครอง

การให้คำปรึกษาด้านการศึกษา

• [ศูนย์การให้คำปรึกษาด้านการศึกษา](#)

(1) ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาทั่วไป/สายด่วนการโดนกลั่นแกล้ง

โทรศัพท์: 0120-53-8288 (24 ชั่วโมง 365 วัน: ฟรี)

*โดยปกติ ให้บริการเป็นภาษาญี่ปุ่น

(2) การให้คำปรึกษาด้านการศึกษาทั่วไป

วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์): 9.00-18.00 น.

วันเสาร์ที่ 3 ของเดือน: 9.00-17.00 น.

หากต้องการเดินทางมาขอรับคำปรึกษา กรุณาโทรศัพท์นัดเวลาก่อนล่วงหน้า Tel: 0120-53-8288

*สำหรับเด็กต่างชาติ/นักเรียนมัธยมปลายที่ต้องการขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าเรียนหรือการเข้าทำงาน หรือรับคำปรึกษาด้านการศึกษาผ่านล่าม จะมีบริการทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-17.00 น. (รับนัดถึง 16.00 น.)

*ภาษาที่ให้บริการ: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลีใต้ ภาษาเกาหลีเหนือ

การสนับสนุนการใช้ชีวิตประจำวัน

- [“Life in Tokyo: Your Guide”](#) (สำนักงานวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตในกรุงโตเกียว)
นี่คือคู่มือข้อมูลการใช้ชีวิตสำหรับชาวต่างชาติที่เริ่มต้นการใช้ชีวิตในกรุงโตเกียวเป็นครั้งแรก
ภาษาที่ให้บริการ: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลีใต้ ภาษาเกาหลีเหนือ
- [พอร์ทัลสนับสนุนการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับชาวต่างชาติ](#) (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น)
เป็นพอร์ทัลเว็บไซต์ที่มีข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น
ภาษาที่ให้บริการ: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นแบบง่าย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน
ภาษาโปรตุเกส ภาษาเวียดนาม ภาษาเนปาล ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาพม่า ภาษาเขมร (กัมพูชา)
ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษามองโกเลีย

ลิงก์สำหรับผู้รับผิดชอบในคณะกรรมการการศึกษาของเมือง อำเภอ และหมู่บ้าน

การรับนักเรียน

- [ไกด์บุ๊กสำหรับการเข้าเรียน](#) (กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น)
ข้อมูลการเข้าเรียนในโรงเรียนของญี่ปุ่นในแต่ละภาษา
ภาษาที่ให้บริการ: ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลีใต้ ภาษาเกาหลีเหนือ ภาษาเวียดนาม ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาจีน
ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน
- [ไกด์บุ๊กสำหรับรับนักเรียนต่างชาติ](#) (กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น)
คู่มือเพื่อให้การรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลราบรื่น
- [CASTA-NET](#) (กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น)
เว็บไซต์ค้นหาข้อมูลที่สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและนักเรียนที่เกี่ยวกับต่างประเทศ

การเรียนภาษาญี่ปุ่น

- [คู่มือสำหรับเรียนภาษาญี่ปุ่น](#) (คณะกรรมการการศึกษาแห่งกรุงโตเกียว)
หนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็กหรือนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่น
- [คู่มือสำหรับเรียนภาษาญี่ปุ่น “ทานอชิ กักโก”](#) (คณะกรรมการการศึกษาแห่งกรุงโตเกียว)
คู่มือสำหรับเด็กหรือนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเนื้อหาในคู่มือจะแนะนำเกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในโรงเรียน และมีเนื้อหาที่สอนภาษาญี่ปุ่น โดยคู่มือนี้ได้จัดทำขึ้นหลายภาษา
ภาษาที่ให้บริการ: ภาษาจีน ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาเกาหลีใต้ ภาษาเกาหลีเหนือ ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน
ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส ภาษาพม่า ภาษาเวียดนาม ภาษามองโกเลีย ภาษารัสเซีย ภาษาเปอร์เซีย

ภาษาอาหรับ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาลาว ภาษาโรมาเนีย ภาษาเนปาล ภาษาเบงกอล ภาษาฮินดู
ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาตุรกี ภาษาสิงหล

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

<เกี่ยวกับโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนที่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับของรัฐบาล>
ฝ่ายรับผิดชอบโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กองการศึกษาภาคบังคับ ฝ่ายสนับสนุน
การศึกษาระดับภูมิภาคและหน่วยงานการศึกษา
อีเมล: S8000810(at)section.metro.tokyo.jp
เพื่อป้องกันอีเมลขยะ จึงปรับเปลี่ยนวิธีแสดงที่อยู่อีเมล
หากจะส่งอีเมลจริงให้ใช้ @ แทน (at) ขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้